

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HẠ HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NV
V/v tăng cường kỷ luật,
kỷ cương hành chính
trong thực thi công vụ

Hạ Hòa, ngày tháng 4 năm 2023

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng văn hoá, văn minh công sở, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định, quy chế, kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại một số đơn vị còn chưa nghiêm (còn hiện tượng đi muộn, về sớm, không giải quyết kịp thời các công việc liên quan đến người dân ...); việc tổ chức, triển khai các nhiệm vụ chất lượng chưa cao.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện một số nội dung như sau:

1. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; đảm bảo chuẩn mực về văn hoá công vụ, đạo đức công vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc trong các cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định chung và quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị.

2. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở, đồng thời tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc; trong thực thi nhiệm vụ và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ CCVC trong giờ làm việc. Tăng cường công tác quản lý ngày, giờ, hiệu quả làm việc, quan hệ công tác; chấn chỉnh kịp thời tình trạng các cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm các quy định về giờ giấc làm việc; thiếu trách nhiệm làm ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả công việc.

Cụ thể hoá trách nhiệm đến từng cá nhân gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, kết quả thực thi công vụ; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, biểu hiện những thiếu sót, phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân và doanh nghiệp; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và UBND huyện về việc tham mưu, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao nếu để xảy ra tình trạng công việc bị giải quyết chậm trễ, ách tắc do nguyên nhân chủ quan hoặc để cán bộ, công chức, viên chức cấp dưới những nhiều, gây phiền hà, hiệu quả công việc thấp, không hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

4. Xác định đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét thi đua khen thưởng hàng năm. Thực hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi công vụ; không xét khen thưởng đối với cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc chậm tham mưu, tham mưu không đúng quy định, đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc được giao. Trường hợp có hành vi vi phạm thì thực hiện xem xét xử lý kỷ luật nghiêm theo các quy định của pháp luật.

5. Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo nêu trên; kịp thời tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện tình hình, kết quả thực hiện.

Trên đây là nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện về việc tăng cường tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, CPCT;
- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Dũng